



# HƯƠNG TỎI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

## Theo dòng lịch sử: TƯỚNG CÔNG LÍNH

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (tên thật là Nguyễn Vịnh), sinh ngày mùng 1 tháng 1 năm 1914 tại làng Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông từng công tác ở nhiều lĩnh vực chính trị khác nhau và đều có khả năng phát triển lĩnh vực đó nên còn được gọi là "vị tướng phong trào".

Chiến dịch thu đông 1951. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh đi thực tế tại các đơn vị của Đại đoàn 312, đang tấn công địch xuống vùng đồng bằng ven biển. Hôm ấy, đoàn của ông gặp một con suối to, nước chảy xiết. Đang chuẩn bị lội qua thì thấy một anh cán bộ chỉ huy cũng đang tìm cách vượt suối. Trông anh rất oách. Anh ta quay sang hai bên nghiêng ngó rồi cất giọng hỏi, vừa hách lại vừa thân mật: - O... Có cậu nào cống tổ qua suối tí nhì!

ta tranh thủ bắt chuyện làm quen với người "cán vụ mấn cán" bất chợt này: - E... hèm! Này, cậu... gì đây, thế cậu ở "xè" nào? - Dạ. Báo cáo anh, em chẳng ở "xè" nào cả. Nghe vậy, anh cán bộ phả lên cười: - Cái cậu này tếu thật! Nói đi. Cậu ở đâu? Giọng ông Thanh nhã nhặn: - Báo cáo anh, em làm ở Tổng cục ạ. Nghe thấy câu "em làm ở Tổng cục", anh cán bộ bỗng chột da, giọng hơi run, hỏi tiếp: - Cậu... ấy chết, anh à! Dạ... thế anh ở Tổng cục nào ạ? Anh làm bên Tham mưu, Hậu cần hay là bên Chính trị? Vẫn giọng nói nghe đậm chất Huế: - Dạ, báo cáo anh, em bên Tổng cục Chính trị ạ. - Dạ thưa... Anh ở phòng nào hay là phụ trách phòng nào trên Tổng cục ạ? - Báo cáo anh, em chẳng ở



Bác Hồ cùng các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương bàn kế hoạch mở Chiến dịch Biên Giới - năm 1950 (trong ảnh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người chỉ tay).

phòng nào. Em phụ trách cả Tổng cục. Anh cán bộ nghe thấy vậy càng hoảng sợ: - Ấy... dạ... thưa... vậy... thế tên anh là gì ạ? - Dạ, báo cáo anh, em là Nguyễn Chí Thanh ạ. Nghe đến đây anh cán bộ giật bắn người, giọng như lên cơn sốt rét: - Ủi giúi ui! Thời chết em rồi! Em lạy anh! Em xin anh! Anh tha cho em. Anh cho em xuống ngay ạ. Anh ơi... cho em xuống

ngay... E...m ..x...i...n anh! Thế rồi anh ta bắt đầu vùng vẩy, giãy giụa rất mạnh. Nhưng kỳ lạ thay, anh ta càng vùng vẫy ông Thanh lại càng vít chặt cái móng khóa to của anh ta: - Cậu này hay nhì? Tớ và cậu cùng là lính với nhau, công nhau có gì đâu mà cậu lo... Cứ ngồi yên, tớ công! Anh cán bộ nghe vậy càng sợ, van xin: - Ủi anh ơi! Em lạy anh, anh cho em xuống, anh tha tội cho em ạ.

Giọng vị tướng vẫn nhẹ nhàng: - Cậu này lạ thật đấy nhì! Lính với lính cả. Tớ công cậu thì có làm sao đâu? Ngồi yên không có hai đứa ngả xuống đây thì uớt hết bây giờ. Khi sang đến bờ bên kia, người anh cán bộ vẫn khò ráo. Anh ta tụt nhanh xuống rồi quý mọp xuống dưới đất, vừa khóc vừa lạy như tế sao: - Ôi anh ơi! Em xin anh! Em có mắt như mù. Dạ, anh tha tội cho em. E...m, em không biết anh là... Ông Thanh vẫn tươi cười: - Tớ nhắc lại nhé. Cùng là lính với nhau cả. Cậu đừng băn khoăn gì. Này, tớ hỏi cậu: Chức vụ gì? Tiểu đoàn nào? Trung đoàn nào? - Báo cáo thủ trưởng Tổng cục, em là tiểu đoàn trưởng... thuộc Trung đoàn 55 ạ. Nghe xong, ông Thanh chòng vai anh ta thân mật hỏi: - Tiểu đoàn cậu quân số thế nào? Có tổn thất gì không? Có ai ốm yếu gì không? Anh tiểu đoàn trưởng vẫn chưa hết sợ, vẫn cứ quay về chuyển ngối trên lưng ông Thanh. Anh ta khấn khoản: - Anh ơi! Xin anh tha tội cho em. Vị tướng bực quá, hô: Nghiêng! Bất chợt ông lại nói với anh cán bộ giọng thân mật: - Cậu làm sao vậy? Đã báo không nói chuyện ấy nữa mà. Cậu phải trả lời tôi thế nào? Trang bị vào chiến dịch có thiếu thốn gì không? Đến lúc này, anh ta mới trấn được phần nào: - Báo cáo! Chỉ thiếu mười khẩu tiểu liên. Trung liên, đại liên đủ! Thuốc men đủ! Đơn vị

cao quý khác. Không chỉ là "người cộng sản kiên trung mưu lược, nhà lãnh đạo tài năng" như cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đúc kết, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh còn bình dị, gần gũi trong lòng đồng chí, đồng đội và với cả những người dù chỉ một lần được gặp ông. Kỷ niệm 50 năm ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6/7/1967) giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, xin được kể lại câu chuyện về vị tướng "sáng trong như ngọc một con người". Bài viết này xin thay cho nén tâm nhang tri ân vị tướng suốt đời vì dân, vì nước.

TRẦN NAM (sưu tầm)



Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (thứ hai từ trái sang) ở Việt Bắc năm 1953. Ảnh tư liệu

## HUYỆN ĐOÀN TIỀN HẢI Thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"



Huyện đoàn Tiên Hải ra quân làm vệ sinh tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Thời gian qua, Huyện đoàn Tiên Hải đã đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động để vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công... Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), những ngày này, ở khắp các địa phương trong huyện đang diễn ra nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", đặc biệt là các phong trào của đoàn viên thanh niên. Dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè, gần 600 đoàn viên thanh niên và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Tiên Hải đã cùng nhau tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi ra quân, các đoàn viên thanh niên đã chỉnh trang lại phần mộ liệt sĩ, tu sửa, phát quang cây cỏ xung quanh khu vực nghĩa trang. Từng lu hoa, chân hương tại phần mộ... được

các đoàn viên chỉnh trang chu đáo, cẩn thận với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc. Không chỉ phát động ra quân dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, Huyện đoàn Tiên Hải còn tổ chức thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công tại các địa phương. Trong buổi đến thăm, tặng quà mẹ Bùi Thị Xuân (xã Đông Quý) và mẹ Bùi Thị Ngân (xã Đông Lâm) đều có 2 con là liệt sĩ, các đoàn viên hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời hứa sẽ quyết tâm học tập, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng. Anh Bùi Thanh Lịch, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải cho biết: Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" là một trong những điểm nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh niên Tiên Hải trong những năm qua, thể hiện rõ vai trò của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Các hoạt động đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đó đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: phối hợp với ngành Y tế triển khai

53 đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 8.580 lượt đối tượng chính sách, người có công. Tổ chức 235 hoạt động báo công, dâng hương tại các khu di tích lịch sử trong huyện; quyên góp, tặng 610 chăn ấm, 72 chiếc xe đạp và huy động hơn 500 ngày công giúp đỡ xây dựng nhà cho 15 gia đình chính sách. Đảm nhận việc phụ dưỡng, chăm sóc 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong tháng 7 năm nay, ngoài việc ra quân vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sĩ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, Ban Thường vụ Huyện đoàn còn chỉ đạo các chi đoàn cơ sở thực hiện tốt việc sửa sang nhà ở cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cấp thuốc cho các gia đình chính sách; tặng trang thiết bị lo máy cho ban quản lý nghĩa trang huyện; tổ chức lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ vào dịp 27/7; tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, sự ra đời và ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7...

HỒNG HẠNH

## LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KIẾN XƯƠNG Tích cực chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương thăm hỏi đời sống của công nhân lao động tại Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ, xã Vũ Quý.



Cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Kiến Xương tích cực tập luyện văn nghệ để chào mừng đại hội.

trọng. Bởi ban chấp hành công đoàn do đại hội bầu ra phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phải biết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động. Vì vậy, quy trình giới thiệu nhân sự chúng tôi làm rất chặt chẽ, nghiêm túc, lấy ý kiến của từng đoàn viên nên những nhân sự chọn ra trong ban chấp hành khóa mới đều được đoàn viên công đoàn cơ quan đồng thuận, nhất trí cao.

Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương hiện có 82 CĐCS và 113 công đoàn trường học với gần 7.000 đoàn viên. Lập hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động. Vì vậy, quy trình giới thiệu nhân sự chúng tôi làm rất chặt chẽ, nghiêm túc, lấy ý kiến của từng đoàn viên nên những nhân sự chọn ra trong ban chấp hành khóa mới đều được đoàn viên công đoàn cơ quan đồng thuận, nhất trí cao.

hành đại hội công đoàn, phần đầu sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm nay, so với kế hoạch chung của tỉnh sớm hơn một tháng. Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết: Sau khi có sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tiến hành đại hội công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch, đồng thời xây dựng hướng dẫn trình tự các bước tiến hành đại hội CĐCS, triển khai hướng dẫn chương trình nhân sự đến các CĐCS. Xác định đại hội CĐCS là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các CĐCS tổ chức nhiều phong trào thi đua, cùng với đó chỉ đạo cán bộ tăng cường đi cơ sở để nắm bắt công tác tổ chức đại hội tại các đơn vị. 6 tháng cuối năm 2017, Liên đoàn Lao động huyện tăng cường các hoạt động đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc, kiến nghị ngay từ cơ sở.

NGUYỄN CƯỜNG